

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตร์จัดสรรตามเอกสารงบประมาณ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2561	หมายเหตุ
			2558	2559	2560		
ประเด็นความสำเร็จ	เป้าหมาย (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)		เป้าหมาย (รอบที่ 2) (1 เม.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561)			Technical Note	
5. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การตรวจลงตรา (Visa Data Center)	5.1 สร้างฐานข้อมูลการตรวจลงตราจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center)	5.1 เริ่มทดสอบระบบศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา เพื่อเตรียมใช้งานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยจะนำร่องการทดสอบระบบกับ สอท/สกลย. ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ E-application และ E-approval กับศูนย์ข้อมูล Visa Data Center ว่าเชื่อมต่อกันได้อย่างเสถียรหรือไม่	5.1 เริ่มทดสอบระบบศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา เพื่อเตรียมใช้งานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ โดยจะนำร่องการทดสอบระบบกับ สอท/สกลย. ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ E-application และ E-approval กับศูนย์ข้อมูล Visa Data Center ว่าเชื่อมต่อกันได้อย่างเสถียรหรือไม่				
	5.2 ดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบบ E- visa ให้แล้วเสร็จ						
6. การจัดทำและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ	6.1 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีความเสี่ยงดำเนินการปรับปรุงและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 แห่ง	6.1 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีความเสี่ยงดำเนินการปรับปรุงและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 แห่ง	6.1 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีความเสี่ยงดำเนินการปรับปรุงและซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 แห่ง				
	ผลลัพธ์จากการดำเนินการปรับปรุง: มีแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน 5 แห่ง	ผลลัพธ์จากการดำเนินการปรับปรุง: มีแผนการอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน 5 แห่ง					
7. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)	7.1 บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับกรมการปกครองเตรียมนำร่องทดลองการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษจำนวน 6 แบบฟอร์ม	7.1 บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับกรมการปกครองจัดทำแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครบจำนวน 10 แบบฟอร์มตามที่ มท. กำหนด	7.1 บูรณาการงานเอกสารราชการ 2 ภาษาร่วมกับกรมการปกครองจัดทำแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครบจำนวน 10 แบบฟอร์มตามที่ มท. กำหนด			ทั้งนี้ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพร้อมขอกระทรวงมหาดไทย	
	ผลลัพธ์ของการบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการปกครองคือได้แบบฟอร์มจำนวน 6 แบบฟอร์ม	ผลลัพธ์ของการบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการปกครองคือได้แบบฟอร์มจำนวน 4 แบบฟอร์ม (รวม 10 แบบฟอร์ม)					
8. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุลกับต่างประเทศ	8.1 เข้าร่วมการหารือด้านการกงสุลกับกรมการกงสุลของต่างประเทศจำนวน 2 ครั้ง	8.1 เข้าร่วมการหารือด้านการกงสุลกับกรมการกงสุลของต่างประเทศจำนวน 2 ครั้ง	8.1 เข้าร่วมการหารือด้านการกงสุลกับกรมการกงสุลของต่างประเทศจำนวน 2 ครั้ง			ทั้งนี้ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพร้อมของหัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่าย และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และภัยจากฝีมือมนุษย์	
	ผลลัพธ์ของการหารือ/ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: - กระชับความร่วมมือทวิภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน - ติดตามความคืบหน้าในประเด็นด้านการกงสุลที่อยู่ในความสนใจของฝ่ายไทย อาทิ การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และความร่วมมือทางอาญา	ผลลัพธ์ของการหารือ/ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: - กระชับความร่วมมือทวิภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน - ติดตามความคืบหน้าในประเด็นด้านการกงสุลที่อยู่ในความสนใจของฝ่ายไทย อาทิ การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และความร่วมมือทางอาญา					